



มหาธีรราชสดุดี

พระมหาธีรราชเจ้า	ปิ่นกษัตริย์ ไผ่ทไทย
จักรราชย์ฉัฐราช	ผ่านฟ้า
แม่กาลแห่งร่มฉัตร	เลยลวง
พระสถิตเนาจิตข้า	พระบาทผู้รักดี
แต่दनุสผู้ให้	ชัตติยา
หทัยราชสหัส	หม่นไหม้
ต่างชาติย่ำยียา	รอนสิทธ์ สยามนา
พระประสาทการแก้ไข	สฤษฏีได้ในสมัย
พระกรณียกิจล้วน	อนรรฆค่า อเนกคุณ
สรรพศาสตร์ศิลป์นานา	เฟริศแพรว
ญาณทัศน์ประภัสสร	จวบปัจ-จวบั้นแฮ
กลอนก่องอักษรแก้ว	ยิ่งล้ำเจียรนัย
25 พฤศจิกายน	ฝ่าพระบาท ๒ ครรไล
เสด็จขึ้นสวรรคตไฉ	โปรดสดับรับสักการ
พระมหากษัตริย์	พระผ่านฟ้าพระราชทาน
ยังตรีก ฦ ดวงมาน	ข้าพระบาทมหิคลาคลาย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 (พันเอกหญิงนันทา เกษหอม ร้อยกรอง)

สารจากประธานจัดประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 35

ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เป็นวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 55 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสสมทวงฉลองเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ University of Nevada School of Medicine, USA จัดงานประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2550 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม พรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการทางการแพทย์ให้ทันสมัย ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี ชีวิตยาวนานขึ้นอย่างมีสุขภาพดี และเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ งานวิจัย และผลงานด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หัวข้อหลักของการประชุมวิชาการ ได้แก่ การแพทย์ก้าวหน้าเพื่อสุขภาพดีอย่างยืนยาว (Medical Progress for Healthy Long Life) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การจัดนิทรรศการทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ สื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ และนิทรรศการความรู้สู่ ประชาชน รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ การดำเนินงานทั้งหมดได้รับความร่วมมือร่วมใจจากกองและภาคีวิชาต่างๆ ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิชัย ตันประเสริฐ ที่กรุณา เป็นวิทยากรในการปาฐกถา เติตพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง สุขภาพดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และได้รับ เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในและต่างประเทศหลายท่านที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ มีการประชุมย่อยก่อนประชุมวิชาการ ในช่วงระหว่าง 14 -20 พฤศจิกายน 2550

การประชุมวิชาการนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ ทุกสาขา ในรั้ววังพญาไทที่จะได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความสำคัญ และ จำเป็นมากขึ้นในประเทศไทย อันจะนำผลให้มีการพัฒนาปรับปรุงความรู้ทางการแพทย์ ให้ทันสมัยมากขึ้น

ในนามของคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ท่านได้รับจากการประชุมจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีในการปฏิบัติงาน

พลตรี



(กิตติพล ภัคโชตานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประธานจัดการประชุม